

"ถัฏฐพล" เตรียมเคาะโครงสร้างศธ.ใหม่

นำเสนอเมื่อ : 13 ม.ค. 2563

รมว.ศีกษาธิการ เฝย โครงสร้างศธ.ใหม่เสร็จไม่เกินเดือน ม.ค.นี้
เล็งรวมศีกษานิตศกของกศจ.สพท.ให้เป็นหนึ่งเดียว หวังขับเคลือนการศีกษาไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.นายถัฏฐพล ทีปสุววรรณ รมว.ศีกษาธิการ เฝยถึงคความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงศีกษาธิการ (ศธ.) ว่า ในเรื่อจนี้ตนจะประชมรวมกับคณะกรรมกรการปรับโครงสร้างกระทรวงศีกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนาย วราวิช กำภู ณ อยุธยา ทีปกริชารมว.ศธ.เป็นประธาน เพราะมีบางประเด็นในการปรับโครงสร้างที่คณะทำงานเสนอมาให้ตนพิจารณาแล้วมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะบทบาทการทำงานของศีกษานิตศกทีขณะนี้หน่วยงานของศีกษานิตศกมีทั้งสังกัดอยู่สำนักงานเขตพื้นที่ การศีกษา (สพท.) และ คณะกรรมกรการศีกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

ดังนั้นจึงมีการเสนอเรื่อนี้ว่าอยากให้มีการรวมศีกษานิตศกของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยตนหวังว่าทุกฝ่ายจะมีความเขาใจในเรื่อนี้ เพราะเป็นการปรับทีไม่ไดกระทบอะไร และไม่เกี่ยวของกับอำนาจของใครด้วย แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั้งหวังจะให้ศีกษานิตศกได้นำนวัตกรรมใหม่ๆเขามาช่วยยกระดับคุณภาพการศีกษาให้มากขึ้น

ส่วนโครงสร้างของสพท.ทีมีการปรับปรุงหน่วยงานด้วยเช่นกันนั้นตนยังไม่ได้ข้อมูล ทีนี้จะมีการประชาพิจารณการปรับโครงสร้างพรอมกับเชือญผู้เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็น กอนจะเคาะรูปแบบการปรับโครงสร้างของศธ.แบบใหม่ได้ไม่เกินเดือน ม.ค.นี้

ด้านดร.อำนาจ วิชานุวัตติ เลขาธิการคณะกรรมกรการศีกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าววว่า เมื่อเรื่อจนี้ปลัดศธ.ได้ทำหนังสือแจ้งมาให้ สพท.รับทราบวการปรับโครงสร้างศธ.จะมีการรวมศีกษานิตศกของเขตพื้นที่ และ ศีกษานิตศกของกศจ.และหน่วยงานตรวจสอบภายในพื้นที่ให้รวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ในส่วนของการปรับโครงสร้างสพท.ขณะนี้ได้มี3 แนวทาง คือ

- 1.ไม่มีการปรับโครงสร้างสพท.ให้คงการบริหารจัดการแบบเดิม
- 2.การคืนอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา ตามมาตรา53(3)และ(4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา โดยให้มีการตั้งอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาทุกเขต และ3.การตั้งอ.ก.ค.ศ.สพท. โดยได้เสนอให้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมกรการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษา (ก.ค.ศ.) ไปพิจารณาแล้ว ซึ่ช้่นายอัมพรจะนำข้อมูลนี้หารือกับ รมว.ศธ.อีกครั้ง

ทีนี้ตนคาดวการปรับโครงสร้างของสพท.น่าจะล่อไปกับการปรับปรุงพ.ร.บ.การศีกษาแห่งชาติ พ.ศ...

ขอบคุณทีมาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563](#)

